



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 หน้า 21 มูลค่าข่าว 83,094.-

## เผยน.ร.ตกสัมภาษณ์ที่แคลสอบ3 เหตุคุณสมบัติไม่ผ่าน-จ็รอบคอบ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หรือที่ แคล รอบ 3 รั้งตรงร่วมกัน สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10-14 พฤษภาคม สละสิทธิ์วันที่ 17-18 พฤษภาคม หลังจากมหาวิทยาลัยสอบสัมภาษณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม ทปอ.ได้รับแจ้งปัญหา เช่น เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีเฉลี่ยไม่ถึง คุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่แต่ละสาขา/มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง เกินเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้ผู้สมัครตกสัมภาษณ์ สาเหตุมาจากผู้สมัครไม่ตรวจสอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติให้รอบคอบ ถือเป็นความผิดพลาดของตัวบุคคล ผู้สมัครส่วนมากเข้าใจ ยอมรับได้ และพร้อมที่จะไปสมัครใหม่ในรอบ 4 แอดมิสชันส์

“ปัญหานักเรียนตกสัมภาษณ์จากประเด็นคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนั้น มีจำนวนน้อย แต่มีนักเรียนบางรายที่ไว้วางใจเข้ามา โดยโทษระบบของ ทปอ.ว่าไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้สมัคร และไม่ขึ้นแจ้งเตือนว่าคุณสมบัติไม่ครบทั้งที่ ทปอ.ออกแบบระบบเพื่อกรองคนอย่างรอบคอบ การสมัครที่แคลถือเป็นก้าวแรกที่เดินเข้าสู่มหาวิทยาลัย ทุกขั้นตอน ทุกวิธีการจึงต้องใส่ใจ รอบคอบ ถือเป็นภารกิจนักเรียนด้วย

ดังนั้น ในการสมัครที่แคล รอบ 4 ที่เปิดให้ผู้สมัคร วันที่ 9-19 พฤษภาคมนี้ นักเรียนต้องรู้ตัวเอง ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะทุกอย่างให้รอบคอบ อย่าเลือกสาขาที่ตัวเองมีคุณสมบัติไม่ครบแล้ว อ้างว่าเห็นระบบเปิดรับสมัครเลยสมัคร” นายพีระพงศ์กล่าว

นายพีระพงศ์กล่าวต่อว่า ส่วนการประมวลผลคะแนนรอบ 4 จะพิจารณาตามคะแนนของผู้สมัครแต่ละสาขา โดยเรียงลำดับผู้สมัครจากคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด ตามจำนวนที่สาขา กำหนด คือเอาคะแนนนักเรียนเป็นที่ตั้ง หากพบว่าคะแนนเท่ากัน และเลือกสาขาในมหาวิทยาลัยหนึ่งเหมือนกันแต่อยู่ในลำดับต่างกัน หรือนักเรียนมีคะแนนเท่ากัน และเลือกสาขาในมหาวิทยาลัยหนึ่งเหมือนกัน และอยู่ในลำดับเท่ากัน ทปอ.จะติดต่อไปยังสาขาและมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อให้ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ ทั้งนี้ การชำระเงินรอบ 4 ขออย่าให้ผู้สมัครชำระเงินก่อน 23.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม ถ้าชำระหลังจากนั้นถือว่าไม่ชะงักงัน อย่างไรก็ตาม การเลือกสาขาวิชากับการชำระเงิน ทปอ.ได้ทำระบบให้แยกกันอยู่แล้ว ผู้สมัครสามารถไปชำระเงินก่อนได้ แล้วค่อยกลับมาเลือกสาขาภายหลัง